

THÁI THUY

Tập trung gieo cấy lúa xuân, phòng, chống dịch cúm gia cầm



Nông dân xã Thái Giang (Thái Thụy) chăm sóc lúa xuân.

Những ngày này, bà con nông dân huyện Thái Thụy đang tập trung xuống đồng cấy lúa xuân năm 2020. Toàn huyện phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa xuân trước ngày 25/2.

Trên cánh đồng thôn Trà Hối, xã Thụy Bình, không khí sản xuất diễn ra rất hối hả, tấp nập. Ngồi tay cấy lúa trên mảnh ruộng của gia đình, bà Phạm Thị Ngạn cho biết: Đến chiều ngày 11/2 nhà tôi đã cấy được hơn 1 sào trong tổng số 1 mẫu lúa gieo cấy trong vụ xuân này. Không chỉ có nhà tôi, hiện nay các hộ dân khác trong thôn đang tích cực thuê máy bừa ngà, san ruộng và xuống đồng gieo cấy lúa xuân.

Cách đó không xa, hộ ông Nguyễn Văn Đạo cũng đang tích cực đưa mạ xuống ruộng gieo cấy vụ xuân. Ông Đạo cho biết: Nhà chỉ có 2 người làm nông nghiệp nên tôi phải tranh thủ cấy sớm cho kịp thời vụ. Để chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân năm nay, ngay trước tết Nguyên đán tôi đã chuẩn bị thóc giống, phân bón, tiến hành gieo mạ... Nhờ thực hiện tốt việc chăm sóc, bảo vệ nên mạ sinh trưởng, phát triển tốt, bảo đảm đủ mạ phục vụ gieo cấy trong vụ này.

Theo ông Nguyễn Đình Chương, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Thụy Bình: Vụ xuân này, toàn xã gieo cấy 270ha lúa, chủ yếu bằng các giống lúa

năng suất và chất lượng cao. Đặc biệt, HTX liên kết với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed thực hiện sản xuất lúa giống BC15 trên diện tích 70ha. Trước khi gieo cấy, HTX tổ chức diệt chuột, ốc bươu vàng bảo vệ sản xuất; đơn đốc xã viên chăm sóc, bảo vệ diện tích mạ, thực hiện phun phòng, trừ rầy, bệnh đạo ôn trên mạ. Hiện nay, HTX tích cực đơn đốc xã viên tập trung huy động nhân lực, máy móc xuống đồng gieo cấy vụ xuân. Toàn xã phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa xuân trước ngày 25/2.

Cùng với xã Thụy Bình, hiện nay, các địa phương khác trong huyện Thái Thụy cũng đang tích cực đơn đốc

nông dân đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân. Vụ xuân này, toàn huyện gieo cấy 12.650ha lúa, cơ cấu giống gồm: nhóm lúa lai chiếm 30%, nhóm lúa chất lượng chiếm 35%, nhóm lúa thuần chiếm 35% diện tích. Tính đến ngày 12/2, toàn huyện đã gieo cấy được hơn 3.000ha lúa. Để tạo thuận lợi cho sản xuất vụ xuân, thời điểm trước và sau tết Nguyên đán năm nay, huyện đã chỉ đạo Xi nghiệp Khai thác công trình thủy lợi, các xã, thị trấn thực hiện tốt việc lấy nước để ải để thau chua, rửa mặn và làm đất phục vụ gieo cấy. Tuy nhiên, trận mưa lớn ngày mùng 1 tết Nguyên đán đã làm cho một số diện tích mạ gieo trước tết ở một

số xã bị ngập sâu trong nước. Toàn huyện có 8ha mạ ở các xã: Thụy Dương, Thụy Hưng, Thụy Sơn... bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không có khả năng phục hồi. Theo ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Ngay sau trận mưa lớn, UBND huyện đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp huyện tổ chức kiểm tra, có biện pháp khắc phục thiệt hại về sản xuất nông nghiệp. Đối với những diện tích mạ bị ảnh hưởng do mưa lớn không có khả năng phục hồi, các xã đã đơn đốc người dân thực hiện việc gieo mạ lại đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ, chăm sóc, chống rét cho mạ. Vì vậy, diện tích mạ gieo lại tại một số xã sinh trưởng, phát triển tốt, bảo đảm đủ lượng mạ phục vụ gieo cấy vụ xuân năm nay.

Để phần đầu hoàn thành thắng lợi sản xuất vụ xuân, hiện nay, UBND huyện Thái Thụy đang tích cực chỉ đạo ngành Nông nghiệp tăng cường cán bộ kỹ thuật về cơ sở hướng dẫn, đơn đốc người dân gieo cấy theo đúng lịch thời vụ, thực hiện các biện pháp chăm sóc cho lúa mới cấy, nhất là tăng cường kiểm tra đồng ruộng diệt trừ ốc bươu vàng và chuột.

luôn thực hiện nghiêm việc tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm cho gia cầm theo quy định, thường xuyên vệ sinh sát trùng chuồng trại. Tại thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, tôi tăng số lần phun thuốc sát trùng chuồng trại với tần suất 2 lần/tuần kết hợp rắc vôi bột toàn bộ đường đi trong gia trại; thường xuyên dọn dẹp, thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi để hạn chế mầm bệnh; quản lý nuôi nhốt đàn gia cầm, hạn chế người lạ vào khu vực chăn nuôi.

Là cơ sở sản xuất giống gia cầm áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học nhưng trước tình hình tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gia đình ông Nguyễn Văn Thoa, thôn Cao Trại, xã Thụy Việt không khỏi lo lắng. Ông Thoa cho biết: Cơ sở sản xuất giống gia cầm của gia đình liên kết với các trang trại, gia trại vệ tinh để lấy nguồn trứng về đưa vào các lò ấp nở và phục vụ con giống cho thị trường trong cả nước với số lượng khoảng 200.000 con gà, ngan, vịt giống mỗi tháng. Để tránh lây nhiễm nguồn bệnh, mỗi khi có số trứng về đều tiến hành phun thuốc sát trùng rồi mới đưa vào lò ấp, đồng

thời tiến hành tiêu độc, khử trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi 2 lần/tuần, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi; lựa chọn nguồn thức ăn uy tín, chất lượng trên thị trường để bảo đảm sức khỏe đàn gia cầm. Khi con giống được một ngày tuổi thì tiến hành tiêm vắc-xin trước khi bán ra thị trường.

Để chủ động phòng, chống, khống chế không để bệnh cúm gia cầm phát sinh và lây lan, Thái Thụy đã quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ đàn gia cầm. Ông Bùi Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Huyện đã ban hành kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025; kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020; kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2020; kế hoạch tổ chức thực hiện "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và góp phần ngăn ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra ở người trên

địa bàn huyện". Bên cạnh đó, huyện cũng yêu cầu UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở, hộ chăn nuôi gia cầm về tình hình dịch bệnh, chủ động các biện pháp phòng dịch như tiêm vắc-xin, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học; thực hiện đúng quy tắc "5 không" trong phòng, chống dịch cúm gia cầm. Rà soát, thống kê tổng đàn gia cầm trên địa bàn, tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm cho đàn gia cầm bảo đảm tỷ lệ tối thiểu đạt 80% so với tổng đàn. Thành lập các tổ giám sát và giao các trưởng thôn, cán bộ chăn nuôi thú y cơ sở theo dõi, nắm tình hình và báo cáo thông tin về các trường hợp gia cầm nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Quản lý chặt chẽ các hoạt động tập kết, buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm. Tổ chức tháng tiêu độc, khử trùng môi trường tại các khu vực chăn nuôi, nơi có nguy cơ dịch bệnh cao. Bố trí đội ngũ đi kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra nếu xảy ra tình huống phát sinh dịch bệnh phải thực hiện tiêu hủy.

TRẦN TUẤN - THANH HUÂN



Người chăn nuôi xã Thụy Phong (Thái Thụy) thực hiện quản lý nuôi nhốt đàn gia cầm.

Covid-19 Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Sẵn sàng ứng phó với tình huống mới của dịch Covid-19

Tính đến ngày 17/2, Thái Bình chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19; 18/18 trường hợp nghi nhiễm có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Dù vậy, công tác kiểm soát dịch bệnh vẫn được thực hiện chặt chẽ với tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống mới của dịch.

cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo dõi chặt chẽ những người trở về từ vùng dịch. Những đối tượng đi về từ vùng dịch có biểu hiện ho, sốt... được cách ly tại các bệnh viện, lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương. Trường hợp lao động là người nước ngoài đi về từ vùng dịch được cách ly theo dõi tại doanh nghiệp. Những trường hợp đi từ vùng có dịch về thăm thân, chưa có các biểu hiện ho, sốt... địa phương theo dõi, quản lý, cách ly tại gia đình.

Song song với việc kiểm soát nguồn lây, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức. Đường dây nóng của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trung tâm y tế các huyện và các bệnh viện đã được thiết lập. Nhờ đó, nhiều người dân đã được hướng dẫn cách phòng, chống dịch đồng thời cung cấp thông tin về những trường hợp nghi nhiễm tại khu dân cư nơi mình sinh sống cho ngành Y tế. Các ngành: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện việc cấp khẩu trang miễn phí cho học sinh phổ thông, giáo viên, sinh viên,

người bệnh và bán giá hỗ trợ 2.000 đồng/chiếc (giá ban đầu là 7.000 đồng/chiếc) cho người chăm sóc người bệnh, du khách tại các di tích, lễ hội.

Tại các địa phương, việc phun khử trùng bằng Cloramin B tại các nơi đông người như chợ, trường học, trạm y tế, UBND xã đã được thực hiện. Nhiều đoàn thể, đơn vị và các tổ chức, cá nhân còn phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Hệ thống đài truyền thanh cơ sở tăng thời lượng tuyên truyền để người dân nắm bắt thông tin về dịch bệnh ở nhiều khung giờ.



Bệnh nhân được cách ly theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Sẵn sàng khi dịch xảy ra

Theo nhận định của ngành Y tế, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Số ca nhiễm và người tử vong vì dịch bệnh tăng nhanh mỗi ngày và chưa biết khi nào dịch bệnh mới kết thúc. Tính đến ngày 17/2, Việt Nam đã có 16 trường hợp mắc Covid-19. Tại Thái Bình dù chưa có người mắc Covid-19 nhưng nguy cơ lây nhiễm luôn tiềm ẩn bởi số lượng người nước ngoài, người đi làm từ vùng dịch trở lại sau tết trên địa bàn tỉnh đông với hàng trăm người. Vì thế, các giải pháp phòng, chống dịch tiếp tục được triển khai ở mức độ cao hơn so với tình hình thực tế. Hiện nay, việc phòng, chống dịch đang được thực hiện ở tình huống 2 song có thể sẽ nâng lên ở tình huống 3 nếu có dịch xảy ra trên địa bàn. Ngành Y tế đã thống nhất các giải pháp phòng, chống dịch cũng như việc tổ chức diễn tập cấp tỉnh khi có dịch Covid-19 xảy ra... để tham mưu cho tỉnh. Các bệnh viện ngoài tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, y bác sĩ sẽ thực hiện diễn tập từ việc tiếp nhận bệnh nhân đến cách ly, điều trị... Cùng với đó, 24 đội thường trực với 300 cán bộ, y bác sĩ thuộc các đội cơ động, phản ứng nhanh sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch, thực hiện hỗ trợ các địa phương, đơn vị khi có dịch xảy ra. Chuẩn bị cơ sở vật chất thu dung, điều trị cho người bệnh, cùng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Khu khám và điều trị chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa, Trường Quân sự tỉnh với quy mô khoảng 220 giường bệnh cũng đã được huy động, thực hiện cách ly

người có nguy cơ nhiễm trở về từ vùng dịch.

Cùng với đó, việc quản lý nguồn lây từ những người đi về từ vùng dịch vẫn đang được quản lý, cách ly theo dõi chặt chẽ tại các doanh nghiệp, cơ sở lưu trữ và tại các gia đình. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan vào cuộc tích cực, thường xuyên rà soát, kiểm tra các trường hợp trở về từ vùng dịch, có nguy cơ lây nhiễm. Những trường hợp từ vùng dịch về có biểu hiện ho, sốt... sẽ được cách ly, theo dõi trong 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương. Sau 14 ngày, nếu không có dấu hiệu của dịch bệnh sẽ được kiểm tra lại sức khỏe để có thể trở lại làm việc bình thường. Công tác kiểm tra, giám sát vẫn đang được các cấp, ngành, địa phương thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời chỉ ra những hạn chế, lơ là trong phòng, chống dịch để có phương án giải quyết, chấn chỉnh kịp thời.

Các biện pháp phòng, chống dịch đã được đưa ra; kịch bản phòng, chống dịch cho từng tình huống được xây dựng; tinh thần "chống dịch như chống giặc" đã được thực hiện từ tinh thần cơ sở song không để dịch lây lan ra cộng đồng cần có vai trò của mỗi người dân. Bằng việc đeo khẩu trang khi ra ngoài, đến nơi công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên; không vút khẩu trang, xả rác bừa bãi; không đưa thông tin sai lệch về dịch bệnh... là mỗi người dân đã chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19.

HOÀNG LANH

HƯỚNG DẪN TRẺ PHÒNG CHỐNG CORONA

BẢNG 5 CHỮ CÁI ĐƠN GIẢN
<http://www.tapchicongthuong.vn>

- Chữ "V"**
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên
- Chữ "U"**
Uống nhiều nước theo dõi thân nhiệt
- Chữ "H"**
Hạn chế đưa tay lên mặt
- Chữ "A"**
Ai ho/hắt hơi phải che miệng bằng khăn dùng một lần hay khuỷu tay
- Chữ "N"**
Nhớ đeo khẩu trang theo khuyến cáo

(theo tapchicongthuong.vn)